

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **142** /ĐHHĐ-CTHSSV
V/v tăng cường công tác quản lý, nắm
bắt thông tin và phòng ngừa các biểu
hiện HSSV tham gia tụ tập đông người,
biểu tình trái pháp luật.

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Trưởng các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trực thuộc.

Thời gian gần đây, tình trạng một số phần tử cực đoan, tổ chức phản động trong và ngoài nước kêu gọi biểu tình, kích động, lôi kéo người dân, trong đó có học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia tụ tập đông người, tham gia biểu tình chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhất là vào các ngày Lễ lớn của đất nước. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để HSSV tổ chức, tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoặc di chuyển đến các địa phương khác để tham gia biểu tình, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị, tổ chức, đoàn thể cấp trường triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC-LĐ) và học sinh, sinh viên (HSSV) của đơn vị mình một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền tại các lớp học, khu nội trú, khu ngoại trú của HSSV, thông báo trên website, fanpage của Nhà trường với các nội dung: Yêu cầu HSSV không tham gia các hoạt động tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật, không cổ vũ chia sẻ thông tin kêu gọi biểu tình; việc tham gia vào các hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình do các đối tượng kêu gọi trên mạng internet là vi phạm pháp luật; không tiếp cận các thông tin tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các tổ chức phản động, khủng bố; hạn chế tiếp xúc với những thông tin không chính thống, không được kiểm chứng trên mạng internet. Nếu nhận được thông tin kêu gọi tụ tập đông người, biểu tình thì không chia sẻ và báo cáo ngay cho Cố vấn học tập, Trợ lý Công tác HSSV, Lãnh đạo khoa Ban giám hiệu Nhà trường.

2. Tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình để phát hiện và báo cáo Hiệu trưởng đối với những HSSV thường xuyên nghỉ học, nghỉ học không có lý do, nghỉ học nhiều ngày hoặc có những biểu hiện không bình thường trong sinh hoạt, học tập để kịp thời xác định rõ nguyên nhân. Không để HSSV lợi dụng các hoạt động tập thể như hội lớp, hội khóa, đi phượt để tham gia tuần hành, biểu tình trái pháp luật hoặc di chuyển đến các địa phương khác tham gia tuần hành, biểu tình.

3. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình trong HSSV, kịp thời phát hiện những HSSV có ý định tham gia, kêu gọi, ủng hộ hoặc chia sẻ các thông tin kêu gọi tuần hành, biểu tình để có biện pháp giáo dục, răn đe kịp thời.

4. Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý HSSV, phát hiện kịp thời người lạ lôi kéo HSSV để có giải pháp phòng ngừa và thông tin với cơ quan công an.

5. Phòng Công tác HSSV, các khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban quản lý Nội trú, Ban quản lý Nhà ở sinh viên và các đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của HSSV trong học tập, rèn luyện để có giải pháp động viên, giúp đỡ kịp thời.

6. Rà soát, nắm tình hình số HSSV có thời gian tham gia “Hội thánh đức chúa trời” để kịp thời phát hiện dấu hiệu tham gia trở lại “Hội thánh đức chúa trời” hoặc tham gia nhóm “Hội nạn nhân Hội thánh của đức chúa trời Mẹ”.

7. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an các cấp, gia đình HSSV để quản lý tốt HSSV, giải quyết các trường hợp HSSV có dấu hiệu tham gia hoặc tham gia tuần hành, biểu tình trái pháp luật.

Hiệu trưởng yêu cầu Trường các đơn vị, tổ chức, đoàn thể cấp trường triển khai các nội dung nêu trên đến toàn thể CBVC-LĐ và HSSV của đơn vị mình và có giải pháp để kịp thời nắm bắt, trao đổi các thông tin liên quan đến hoạt động tham gia tuần hành, biểu tình của HSSV để phối hợp giải quyết (Mọi thông tin báo cáo Hiệu trưởng qua phòng Công tác HSSV: đ/c Phạm Văn Hiền- TP. Công tác HSSV, số điện thoại: 0918068689, đ/c Hoàng Lê Minh- Bí thư Đoàn thanh niên, PTP. Công tác HSSV số điện thoại: 0983725357)./. *ksul*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CT HSSV *ksul*

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Nam